

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 11 - พุธสัปดาห์ 17 ธันวาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 1843

หน้า: 21 (ล่างขวา)

Col.Inch: 41.87 Ad Value: 18,841.50

PRValue (x3): 56,524.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: เมนูข้อมูล: 'คุณสมบัติ' ที่ต้องพิสูจน์



เมนูข้อมูล

นายคาต้า

คว่า "ทุจริตคอร์รัปชัน" นั้นยิ่งนับวันยิ่งทรงพลังและมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของสังคมไทยอย่างสูงยิ่ง กระทั่งดูเหมือนว่าการทำงานการเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะฝ่ายไหนหรือใครเข้ามามีอำนาจล้วนมีศูนย์กลางของภาระหลักอยู่ที่ "คอร์รัปชัน"

ในบางยุคสมัยที่ความเป็นจริงทางการเมืองคือต้องมีทุนมหาศาลเพื่อปูทางสู่ศูนย์กลางอำนาจ "คอร์รัปชัน" เป็นเครื่องมือสำคัญของการสะสมทุนนั้น

แต่ในบางยุคสมัย "คอร์รัปชัน" กลายเป็น "อาวุธอันตรายพลาญภาพ" ที่ใช้เป็นข้อกล่าวหาทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมือง และจะว่าไปแทบทุกรัฐบาล "ล้ม" เพราะสู้กับการถูกโจมตีว่าคอร์รัปชันไม่ได้" ทั้งสิ้น

มีการเปรียบคอร์รัปชันเป็นมะเร็งร้ายทำลายการพัฒนาประเทศ เนื่องเพราะงบประมาณของชาติที่จะใช้เพื่อพัฒนาส่วนรวมถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้มีอำนาจ

"คอร์รัปชัน" จึงเป็นเชื้อร้ายกัดกินประเทศให้เสื่อมทราม

ขณะเดียวกัน ในบางยุคสมัยถูกกล่าวหาว่าใช้ "คอร์รัปชัน" เป็นอาวุธมหันตภัยทำลายล้างคู่ฝ่ายตรงกันข้าม ด้วยการบิดเบือนกลไกการพิจารณาตรวจสอบอย่างยุติธรรม การตรวจสอบคอร์รัปชันเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองที่ไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ แต่ยังคงก่อผลร้ายในทางใช้ทำลายศรัทธาประชาชนต่อระบบการปกครองที่ควรจะช่วยกันรักษาไว้

ดังนั้น ทุกคน ทุกฝ่ายจึงแสดงความรังเกียจ

'คุณสมบัติ' ที่ต้องพิสูจน์

ต่อ "คอร์รัปชัน" ไม่ต่างอะไรกับ "อาชม" ที่สุดสกปรก

และด้วยเหตุนี้เองที่หากใครมีภาพว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง แถมด้วยสร้างผลงานให้เห็นว่าต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างเอาจริงเอาจัง จะได้รับการเชิดชูยกย่องจากสังคมไทยอย่างสูงส่งรางวัลเดียวกับการต่อต้านคอร์รัปชันในแต่ละปีมอบให้กันมากมาย ในทุกระดับ

การรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันมิให้ได้ยินได้ฟัง ได้พบได้เห็นกันตลอดทั้งปี

ทากจะกล่าวว่ "คอร์รัปชันคือศูนย์กลางภารกิจหลักของผู้มีอำนาจ" จึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เมื่อผลสำรวจของ "กรุงเทพโพลล์" ล่าสุดที่ทำให้วาระในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันต่อต้านการทุจริต" มีผลออกมาว่า "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นกระทั่งสามารถวางให้เป็นความหวังในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ประเทศได้เลย

ประชาชนมากถึงร้อยละ 80.4 เชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งใจปราบปรามและแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในระดับที่ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และมากถึงร้อยละ 77 ที่เห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทยในรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

หากเป็นไปตามความเชื่อของประชาชนย่อมเป็นเรื่องน่าปลาบปลื้มในฐานะคนไทยเมื่อสิ่งที่เชื่อ

ว่าเป็นเชื้อโรคร้ายทำลายสังคมไทยมาตลอดได้รับการจัดการให้บรรเทาเบาบางลง

และผู้ที่ยึดว่าโชคดีในวาสนาที่สุดคือ ตัว พล.อ.ประยุทธ์ เอง เพราะในความเป็นไปในบ้านเมืองของเราได้พิสูจน์แล้วว่า "ใครก็ตามที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนซื่อสัตย์ รังเกียจและมีผลงานต่อต้านคอร์รัปชันอย่างได้ผล" ผู้นั้นจะเป็น "ผู้มีต้นทุนในสังคมสูง" ไปอีกยาวนานสามารถใช้ต้นทุนนี้ดำรงและดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติ และมีอิทธิพลต่อการขึ้นล้มสังคมได้ตลอดไป

ดังนั้น เมื่อประชาชนให้ความเชื่อถือ "พล.อ.ประยุทธ์" มากมายถึงเพียงนั้น ย่อมหมายถึงอนาคตที่งดงามด้วยเกียรติยศจะเป็นของ "พล.อ.ประยุทธ์" อย่างน่าชื่นชมยินดี

บุคลากรของประเทศที่ "รักษาความซื่อสัตย์" และ "ได้ชื่อว่าผู้ต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจัง" นั้น มีไม่มากนัก

เริ่มต้นนั้นอาจจะมีการที่สร้างภาพให้ตัวเองเพื่อประชาชนเช่นนี้ได้ แต่มีไม่น้อยที่เวลาได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นเพียงภาพลองที่เหลือไว้ยังไม่ถูกทำลายไปด้วยเวลาที่มีเพียง "ไม่กี่คน"

และหาก "พล.อ.ประยุทธ์" จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนน้อยนิดนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนคงต้องภาคภูมิใจร่วมกัน

ทว่า การจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ ดูเหมือนว่ามีเรื่องต้องพิสูจน์มากมาย ●